



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๑๒๘๑๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ค่าตอบแทนสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
(พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบัญชีรายละเอียด
พนักงานราชการ จำนวน ๑ ชุด
๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ จำนวน ๑ ชุด
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษา
พิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๓๙ จำนวน ๑ ชุด

ตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้พนักงานราชการ
ในทุกส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นครูการศึกษาพิเศษสอนคนตาบอด สอนคนหูหนวก
สอนคนร่างกายพิการทางแขนขา และลำตัว และสอนคนปัญญาอ่อน ที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานของทางราชการหรือในความควบคุมของทางราชการ ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (ค.ค.ศ.) และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/๓๐๗๗๓
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังเห็นชอบ ตามมติคณะรัฐมนตรีให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) ให้แก่ ครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว
มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๓๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานราชการที่มีคุณสมบัติได้รับเงิน ค.ค.ศ.และครูการศึกษาพิเศษ
อัตราจ้างชั่วคราวที่มีคุณสมบัติได้รับเงิน พ.ค.ศ. ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานข้อมูล
ตามแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) พร้อมสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง ให้พนักงานราชการ
ได้รับเงิน ค.ค.ศ.และ/หรือ เรื่องให้ครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราวได้รับเงิน พ.ค.ศ.และเอกสาร
แนบท้ายคำสั่ง รวมทั้ง เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาขออนุมัติ
ให้ได้รับเงิน ค.ค.ศ.และ/หรือเงิน พ.ค.ศ. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทาง
/E-mail...

E-mail budget01@obecmail.obec.go.th ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสนธิ แยมเกษร)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕